



# Dự Định Vào Đại Học?

## Smarter Balanced và những chọn lựa lớp học ở lớp 12 của bạn có thể giúp ích

Các nhà lãnh đạo trường đại học ở tám tiểu bang tin rằng những học sinh nào đạt được điểm cao trong kỳ thi Smarter Balanced và học những lớp khó khi ở trung học sẽ dễ dàng thành công khi vào đại học. Hơn 220 trường đại học, viện đại học, và trường đại học cộng đồng và đại học kỹ thuật ở những tiểu bang này đều đồng ý cho phép những học sinh đạt điểm 3 hoặc 4 trong kỳ thi Smarter Balanced được ghi danh thẳng vào các lớp trình độ căn bản có tín chỉ đại học sau khi các em được nhận vào trường đại học.

**LƯU Ý:** Tất cả các viện giáo dục công lập bậc cao của Washington chấp nhận điểm Smarter Balanced như là một chỉ số của sự sẵn sàng để vào đại học.

## Tôi có thể sử dụng điểm Smarter Balanced của mình như thế nào?

- Dùng điểm để giúp bạn chọn những lớp Anh Văn và toán trong năm lớp 12 để chuẩn bị cho bạn bước vào đời sống sau khi tốt nghiệp trung học.
- Nộp đơn và đáp ứng những đòi hỏi tuyển sinh của trường đại học hoặc viện đại học mà bạn chọn. Nếu bạn được nhận, và trường học nào đã đồng ý nhận điểm thi Smarter Balanced, ở mức điểm 3 hoặc 4 sẽ cho phép bạn được miễn thi vào đại học và những lớp học phụ tốn kém. Bạn có thể vào học thẳng các lớp trình độ căn bản có tín chỉ nếu bạn ghi danh vào năm tốt nghiệp trung học.

Liên lạc với từng trường đại học hoặc viện đại học để tìm hiểu về cách nhận điểm của họ.

## Nếu tôi không đạt được mức điểm 3 hoặc 4 thì sao?

Bạn không cần phải đạt được mức điểm 3 hoặc 4 để được tốt nghiệp trung học hay vào đại học. Nhưng điểm thấp có thể cho thấy khả năng và những kiến thức nào đó của bạn cần phải cố gắng trước khi học xong trung học.

Hãy cùng với giáo viên và người cố vấn của bạn xác định những chỗ thiếu sót và hoạch định việc trau dồi khả năng của bạn trước khi vào đại học.

Những lớp học “Cầu Nối vào Đại Học (Bridge-to-College)” là những lớp Anh Văn và toán của lớp 12 được đặt ra cho học sinh có mức điểm 2 trong kỳ thi Smarter Balanced trung học.

Học sinh có điểm “B” trở lên trong các lớp Cầu Nối sẽ được học những lớp trình độ căn bản có tín chỉ ở trường đại học cộng đồng và đại học kỹ thuật.

Tìm  
hiểu  
thêm!

### Smarter Balanced

[www.k12.wa.us/smarter](http://www.k12.wa.us/smarter)

Tìm  
hiểu  
thêm!

### Chuẩn Bị. Sẵn Sàng. Tốt Nghiệp.

[www.readysetgrad.org](http://www.readysetgrad.org)

Tìm  
hiểu  
thêm!

### Thi Xếp Lớp Trình Độ Đại Học

[bit.ly/SB-HigherEd](http://bit.ly/SB-HigherEd)  
[www.wsac.wa.gov/college-readiness](http://www.wsac.wa.gov/college-readiness)

Tìm  
hiểu  
thêm!

### Những Lớp Cầu Nối vào Đại Học (Bridge-to-College)

[bit.ly/BridgeToCollege](http://bit.ly/BridgeToCollege)

